
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๑๒ นาฬิกา 
ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา 

 
 

 เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว นายชวน  หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎรขึ้นบัลลังก์และกล่าว 
เปิดประชุม จากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
 ๑. สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง ตามมาตรา ๑๐๑ (๓) ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย จำนวน ๒ คน ดังนี้ 
 ๑) นางแพงศรี  พิจารณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปไตยใหม่  
ขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตั้งแต่วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
 ๒) นางสาวพิมพ์ภัทรา  วิชัยกุล  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครศรีธรรมราช  
พรรคประชาธิปัตย์ ขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตั้งแต่วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
 ดังนั้น ปัจจุบันมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่าที่มีอยู่และปฏิบัติหน้าที่ได้ จำนวน ๔๑๘ คน 
 ๒. การถ่ายทอดการพิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายท่ัวไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะ
ปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี โดยมีการถ่ายทอดการประชุมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาและสถานีวิทยุโทรทัศน์ 
รฐัสภา จนกว่าการพิจารณาจะแล้วเสร็จ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๘ วรรคสอง และของดถ่ายทอดในระหว่างเวลา 
๒๐.๐๐–๒๐.๓๐ นาฬิกา เพ่ือถ่ายทอดข่าวในพระราชสำนัก นอกจากนี้ ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้อนุญาตให้มี 
การถ่ายทอดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย และของดถ่ายทอดในระหว่างเวลา ๑๒.๐๐–๑๔.๐๐ นาฬิกา  
และเวลา ๑๗.๐๐–๒๐.๓๐ นาฬิกา เพ่ือถ่ายทอดข่าว 

ที่ประชุมรับทราบ 

 
 

 ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระเรื่องด่วน คือ ญัตติขอเปิด
อภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี  ซึ่ง นายชลน่าน  ศรีแก้ว  
กับคณะ จำนวน ๑๓๕ คน เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องด่วน) 
 ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณา ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ชี้แจงเกี่ยวกับการอภิปรายญัตติขอเปิด
อภิปรายทั่วไปฯ ตามมาตรา ๑๕๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

ระเบียบวาระเรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม (ซึ่งไม่ปรากฏในระเบียบวาระ) 

ระเบียบวาระเรื่องด่วน 

สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีท่ี ๔ 
ครั้งที่ ๒๘ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ 

วันพุธที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
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 เมื่อนายชลน่าน  ศรีแก้ว ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะผู้เสนอญัตติได้แถลงเหตุผล 
โดยที่การบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีภายใต้การนำของพลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  
ตลอดระยะเวลากว่าสามปีที่ผ่านมา มิได้ปฏิบัติหรือดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา 
โดยเฉพาะนโยบายเร่งด่วน ๑๒ ประการ ที่รัฐบาลประกาศว่าจะเร่งดำเนินการก็มิได้มีการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
แต่อย่างใด ดังเช่น การแก้ปัญหาในการดำรงชีวิตของประชาชน พบว่าประชาชนระดับฐานรากยังมีคุณภาพชีวิต 
ที่ต่ำกว่ามาตรฐาน มีความเหลื่อมล้ำระหว่างคนในสังคมสูงมากขึ้น เกิดภาวะรวยกระจุกจนกระจาย คนไร้ที่อยู่อาศัย 
มีจำนวนเพ่ิมมากขึ้น ปัญหาประมงพ้ืนบ้านยังไม่ได้รับการแก้ไข ขณะที่ประมงระดับชาติได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง 
จากการตราพระราชกำหนดของรัฐบาล กลุ่มมารดาตั้งครรภ์เด็กแรกเกิดยังไม่ได้รับสวัสดิการ การยกระดับ
ราคาสินค้าเกษตรก็ไม่บรรลุผล ราคาสินค้าเกษตรก็ยังตกต่ำมากขึ้นตลอดมา ปัญหาการทุจริตและยาเสพติด 
ก็เพ่ิมมากขึ้น การดำเนินการเพ่ือให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญก็ไม่มี การปฏิบัติตามนโยบายที่แถลงไว้  
โดยขาดความจริงใจ ปล่อยให้พรรคการเมืองดำเนินการกันไปและแก้ปัญหาอุปสรรคกันเอาเอง เป็นต้น  
การบริหารประเทศของคณะรัฐมนตรีมิได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติและความผาสุกโดยรวมของ
ประชาชนเป็นที่ตั้ง มีการใช้จ่ายงบประมาณและการก่อหนี้สาธารณะจำนวนมหาศาลส่งผลให้หนี้สินต่อครัวเรือน 
และต่อหัวประชากรสูงขึ้นเป็นลำดับ แต่กลับไม่สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจและความเดือดร้อนของพ่ีน้อง
ประชาชนได้ ทำให้การบริหารงานด้านเศรษฐกิจล้มเหลวโดยสิ้นเชิง ขณะเดียวกันก็มุ่งใช้เงินเพ่ือประโยชน์
ในทางการเมือง ทั้งเพ่ือสร้างคะแนนนิยมให้กับรัฐบาล และเพ่ือความมั่นคงและความอยู่รอดของตนเองทำให้
การปฏิรูปการเมืองล้มเหลวจนทำให้ระบบการเมืองกลายเป็นธนกิจการเมือง (Money Politics) ที่มีการใช้เงิน
เพ่ือให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งอำนาจทางการเมือง โดยมิได้คำนึงถึงความถูกต้อง ชอบธรรม และภาระด้านงบประมาณ 
ของประเทศ การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรม เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น
อย่างกว้างขวาง ทั้งจากโครงการขนาดใหญ่จนถึงระดับท้องถิ่นจนดัชนีชี้วัดด้านทุจริตสูงสุดเป็นประวัติการณ์  
มีการเอ้ือประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนและพวกพ้องตนเองให้เกิดการผูกขาดและการแสวงหาผลประโยชน์จากโครงการ 
ของรัฐและทรัพยากรธรรมชาติ ทำให้ผู้ประกอบการรายย่อยต้องปิดตัวเองลงจำนวนมาก ขณะที่การแก้ปัญหาที่ดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกลับไม่เห็นผลเป็นรูปธรรม 
 ปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่กระทบต่อความมั่นคงและสุขภาพอนามัยรวมถึงชีวิต 
ความปลอดภัยของประชาชนก็ไม่ได้รับการแก้ไข กลับปล่อยให้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดอย่างแพร่หลาย
กระจายไปตามชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศ ทำให้ประเทศไทยกลายเป็นแหล่งพักยาเสพติดของผู้ค้าก่อนส่งไปยัง
ต่างประเทศ ขณะเดียวกันปัญหาเรื่องบ่อนการพนันก็เกิดขึ้นทั่วไปภายใต้การรู้เห็นของเจ้าหน้าที่ของรัฐ   
โดยไม่มีการป้องกันและปราบปรามอย่างจริงจัง ปล่อยปละละเลยให้องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติใช้ประเทศไทย 
เป็นแหล่งหากินและบ่มเพาะอาชญากรรมต่อเนื่องและฟอกเงินจนกระทบต่อความมั่นคงของประเทศและ 
ความสงบเรียบร้อยของประชาชน ล้มเหลวในการป้องกันและแก้ปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจนสร้าง
ความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ ขณะที่การแก้ปัญหาความม่ันคงโดยเฉพาะในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ซึ่งมีการใช้จ่ายงบประมาณจำนวนมาก แต่กลับไม่สามารถทำให้ปัญหาเบาบางลงได้  
 ปัญหาสำคัญที่กระทบต่อพ่ีน้องเกษตรกรโดยเฉพาะราคาพืชผลทางการเกษตรมีราคาตกต่ ำ 
และปล่อยให้กลุ่มทุนต่างชาติเอารัดเอาเปรียบและสร้างอำนาจต่อรองเหนือเกษตรกร ขณะที่ค่าครองชีพและ
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ราคาสินค้าสูงขึ้นจนยากที่จะควบคุม สร้างความทุกข์ยากให้แก่ผู้มีรายได้น้อยเป็นอย่างยิ่ง ปัญหาด้านสังคมและ
อาชญากรรมมีแนวโน้มที่รุนแรงและมีสถิติที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ดังเช่นการเกิดเหตุกราดยิงที่จังหวัดหนองบัวลำภู 
ทั้งที่ก่อนหน้าก็เกิดเหตุกราดยิงที่จังหวัดนครราชสีมาแล้ว รัฐบาลกลับมิได้ดำเนินมาตรการใด ๆ เพ่ือป้องกัน
เหตุในลักษณะดังกล่าว การป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัยก็เป็นไปอย่างไร้ประสิทธิภาพ ปล่อยให้เกิดน้ำท่วมขัง
ในปริมาณสูงในหลายพื้นที่ ทั้งที่รัฐมีเครื่องมือที่สามารถคำนวณประมาณน้ำฝนได้ล่วงหน้าจนกระทบและสร้าง
ความเดือดร้อนให้กับพ่ีน้องประชาชนอย่างมาก นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรียังไม่สงเสริมให้มีการปฏิรูประบบ
ราชการและการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นเลย 
 ปัญหาต่าง ๆ ข้างต้นทำให้เห็นได้ว่าระยะเวลาสามปีกว่าของการบริหารราชการแผ่นดินของ
คณะรัฐมนตรีเป็นเวลาที่ทำให้ประเทศชาติสูญเสียโอกาสในการที่จะได้รับการพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าและแทนที่ 
ประชาชนจะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แต่กลับทำให้ประเทศมีการพัฒนาที่ถดถอยและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน 
ลำบากยากแค้นยิ่งขึ้น ปัญหาของประเทศด้านต่าง ๆ ก็มีความทับถมและซับซ้อนยิ่งขึ้น ทั้งนี้ก็สืบเนื่องมาจาก
การขาดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารราชการแผ่นดินที่ถูกต้องของคณะรัฐมนตรี ขาดความซื่อสัตย์สุจริต 
ในการปฏิบัติหน้าที่ เมื่อคณะรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบร่วมกันต่อรัฐสภาในการกำหนดนโยบายและการดำเนินการ 
ตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี ตามมาตรา ๑๖๔ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงเป็นเรื่อง
จำเป็นที่สภาผู้แทนราษฎรที่สมาชิกเป็นผู้แทนของปวงชนชาวไทยจะได้ร่วมกันซักถามข้อเท็จจริงและปัญหาต่าง ๆ  
เพ่ือเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือให้ระยะเวลาการบริหารราชการแผ่นดินที่เหลืออยู่ 
เกิดประโยชน์กับประเทศและประชาชนต่อไป 
 สมาชิกฯ อภิปราย ภาพรวมเศรษฐกิจตัวเลขการเติบโตของจีดีพี (GDP) หลังโควิด (COVID)  
ที่ประมาณการโดยไอเอ็มเอฟ (IMF) ประเทศไทยอยู่ที่อันดับ ๗ ของอาเซียน รั้งท้ายทั้งในเรื่องของการเจริญเติบโต 
ของจีดีพีและการลงทุนจากต่างประเทศที่ถอยหลังลงคลอง ความท้าทายของโลก ณ ปัจจุบัน คือความต้องการ
ทางอาหาร ที่ผ่านมาเงินเฟ้อสูง ปุ๋ยแพง ถั่วเหลืองแพง ข้าวโพดแพง ความสูญหายของงบประมาณภาษีของประชาชน 
ตลอด ๑ ทศวรรษที่ผ่านมา ประเด็นความล้มเหลวในด้านการบริหารงานด้านเศรษฐกิจของรัฐบาล ทำให้เศรษฐกิจ 
ของประเทศพังทั้งระบบ สินค้าแพงทั้งแผ่นดิน ธุรกิจพังทั้งแผ่นดิน คนจนทั้งแผ่นดิน ราคาพืชผลทางการเกษตร
ตกต่ำ จำนวนคนจนเพ่ิมขึ้นจากบัตรคนจน ๑๓.๔๕ ล้านคน ณ สิ้นปี ๒๕๖๔ เพ่ิมขึ้นถึง ๖.๕๕ ล้านคน หรือ 
๔.๖๙ เปอร์เซ็นต์ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทยในช่วง ๗-๘ ปีที่ผ่านมาต่ำที่สุดในอาเซียน ราคาพลังงาน
เพ่ิมขึ้น ๒ เท่า ประชาชนส่วนใหญ่มีหนี้สินเพ่ิมมากขึ้นในระยะเวลา ๘ ปีที่ผ่านมา ตัวเลขหนี้สินครัวเรือนของ
ภาคเกษตรกรปีที่แล้วมีมูลค่าสูงถึง ๓๑๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท หนี้สินของ SMEs มีจำนวนมาก ความเหลื่อมล้ำ
สูงสุดในโลก การทุจริตคอร์รัปชัน ความโปร่งใส CPI หรือ Corruption Perception Index ก่อนนายกรัฐมนตรี 
จะเข้ามาสู่ตำแหน่ง ปี ๒๕๕๗ อยู่ที่อันดับ ๘๐ กว่า บริหารมา ๘ ปี วันนี้ลำดับความโปร่งใสขึ้นมาอยู่ที่ ๑๐๑ 
สร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติ โดยเฉพาะในด้านของเศรษฐกิจไทยจนยากจะเยียวยาได้ ความเสียหาย 
ที่ท่านได้สร้างมาหยั่งรากลึกลงไประดับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ท่านไม่มีความรู้ ขาดความยึดโยงกับประชาชน
มาจากกระบวนการที่บิดเบี้ยว สืบทอดอำนาจ สร้างความเสียหายทั้งเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ทางเศรษฐกิจ 
เรื่องสินค้าแพงยุคนี้เป็นยุคที่รายได้ไล่ไม่ทันรายจ่าย ยกตัวอย่างสินค้าที่แพง มีเนื้อหมูที่แพงขึ้นมหาศาล เนื้อไก่  
ไข่ไก่ ก๊าซหุงต้ม ค่าโดยสาร ค่าทางด่วน ปัญหาทางเศรษฐกิจเจ้าสัวถือครองธุรกิจผูกขาดโดยมีรัฐคอยออกกฎหมาย 



๔ 
 

สนับสนุนเอ้ือประโยชน์ให้ชนชั้นกลุ่มนายทุน เรื่องเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital) ปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 
การพัฒนาระบบแพทย์ทางไกล การส่งเสริม SMEs ของรัฐบาล ปัจจุบันไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจัง  
การส่งเสริมธุรกิจดิจิทัล จากปี ๒๕๖๒ มาถึงปัจจุบัน ความก้าวหน้าด้านนี้จากตัววัดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภายใน
หรือภายนอกประเทศ ลำดับความสามารถในการแข่งขันด้านเทคโนโลยีของประเทศไทย ตัววัดทุกตัวแสดง  
ให้เห็นว่าไม่มีการพัฒนาเลย ปีนี้ ปี ๒๐๒๓ รายงานล่าสุดคือปีที่แล้ว ปี ๒๐๒๒ อันดับของไทยจาก ๖๓ ประเทศ  
อยู่อันดับ ๔๐ รัฐต้องทำให้รัฐบาลเป็นดิจิทัลจริง ๆ สิ่งที่จะต้องใช้ถึงแม้จะเป็นการบังคับเล็กน้อย แต่ว่าเราจะ
ทำให้บุคลากรภาครัฐสามารถปรับเข้าสู่โลกดิจิทัลได้อย่างเต็มที่ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส 
ในการใช้งบประมาณ แต่เราจะต้องมี One Stop Service และ One Click Government ที่ประชาชนสามารถ 
เข้าถึงและใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ Data Center ของประเทศให้ทุกคนเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไม่ว่าจะเป็น 
ธุรกิจเข้าถึงข้อมูลงานวิจัยเชื่อมต่อกับงานวิจัยต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเพ่ือที่จะได้ทำให้สิ่งเหล่านั้นเกิดประโยชน์ 
กับประชาชนได้มากที่สุด ๔ ปีที่แล้วมันไม่เคยสะท้อนความเป็นจริงของประชาชน ดูตัวเลขสวยหรูแต่ประชาชน
จะตายแล้ว วันนี้ถามแบบ Real sector คือเศรษฐกิจจริง หรือภาพความเป็นจริง หรือจะเรียกว่าเศรษฐกิจฐานราก  
หรือเอาปากท้องจริง ๆ ของประชาชน วิถีชีวิตจริง ๆ มาวัดกัน ชีวิตชาวบ้านเป็นอย่างไร บ้านเมืองเราในน้ำมีปลา  
ในนามีข้าว ในอ่าวมีปิโตรเลียม มีความสมบูรณ์เป็นศูนย์กลางของอาเซียน เป็น Hub แต่ข้อ ๑ ถามว่าทำไม
เศรษฐกิจบ้านเรามันไม่สะท้อนถึงศักยภาพหรือไม่สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของประเทศ พูดง่าย ๆ ก็คือ  
มีทรัพยากรมากมายแต่คนไทยทำไมยังจน รายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อคนทำไมต่ำกว่าประเทศเพ่ือนบ้านที่เขาไม่มี
ทรัพยากรเลย ใน ๘ ปี วัดกันที่ ๘ ปี ที่พลเอก ประยุทธ์ฯ เข้ามา จากปี ๒๕๕๗ จนถึงวันนี้หนี้สินเพ่ิมขึ้น  
ทำไมแรงงานไทยยิ่งทำงานมากยิ่งยากจน SME ทยอยล้มทยอยเจ๊ง ทำไมประเทศที่บอกว่าระบบสาธารณสุขดีมาก  
ทำไมปล่อยให้ตายกันตามท้องถนนเยอะช่วงโควิด (COVID หลังจากวิกฤตโควิด (COVID) ทั่วโลกฟ้ืนตัวแล้ว 
ตั้งหลักได้แล้ว ประเทศไทยวันนี้ยังเดินต้วมเตี้ยม ปัญหาใหญ่ของประเทศวันนี้ คือ ความเหลื่อมล้ำ 
 ประเด็นการบริหารนโยบายพลังงานของรัฐบาล ภายในปีเดียวรัฐบาลชุดนี้ขึ้นค่าไฟ ๓๐ เปอร์เซ็นต์ 
ข้อเท็จจริงที่ว่าประเทศไทยไม่จำเป็นต้องนำเข้าก๊าซ LNG ราคาแพงเพ่ือมาผลิตไฟฟ้า เพราะประเทศไทยเรามี
และผลิตก๊าซธรรมชาติได้เพียงพอที่จะผลิตไฟฟ้าให้คนทั้งประเทศไทยใช้ แต่ที่ค่าไฟฟ้าแพงขึ้นเนื่องมาจากรัฐบาล 
ปล่อยให้กลุ่มทุนพลังงานแย่งเอาก๊าซธรรมชาติราคาถูกไปสร้างเป็นผลกำไรได้ก่อนทำให้ประชาชนต้องจ่าย  
ค่าไฟแพงจากราคาก๊าซนำเข้าแทน นโยบายพลังงานของรัฐบาลที่เห็นแก่ประโยชน์ของกลุ่มทุนพลังงานมากกว่า 
ประชาชน  
 โดยให้ข้อเสนอแนะด้านเศรษฐกิจ รัฐบาลต้องช่วยลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ให้ประชาชน พร้อมกับ
การขยายโอกาส ขยายสวัสดิการให้ประชาชน นโยบายเกี่ยวกับการสร้างงาน สร้างรายได้ให้ทุกครัวเรือนใน
ประเทศไทยเราจะต้องมี ๑ ครอบครัว ๑ ศักยภาพ  ด้านพลังงาน การเปลี่ยนนโยบายให้สัดส่วนก๊าซธรรมชาติ 
ที่ปิโตรเคมีใช้มาร่วมอยู่ใน Energy Pool ด้วย คือ ปิโตรเคมีมาร่วมหารต้นทุนของการนำเข้าก๊าซ LNG ด้วย 
ปิโตรเคมีเป็นหนึ่งในผู้ใช้ก๊าซธรรมชาติที่มากที่สุด เปลี่ยนหลักเกณฑ์ของกระทรวงพลังงานเรื่อง Energy Pool 
ลดภาระต้นทุนก๊าซธรรมชาติสำหรับโรงไฟฟ้าลงไปได้ประมาณ ๔๐,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี วิธีที่ ๒ คือเปลี่ยนนโยบาย 
ให้อุตสาหกรรมเปลี่ยนไปใช้น้ำมันเตาเป็นเชื้อเพลิงแทนก๊าซธรรมชาติคือรัฐบาลกำหนดเป็นนโยบายให้ ปตท.  
ที่อยู่ภายใต้การกำกับและบริหารของรัฐบาลให้ตั้งราคาขายก๊าซธรรมชาติเป็นราคา LMG จะตั้งวงเงินสนับสนุน
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ให้อุตสาหกรรมเปลี่ยนอุปกรณ์ Burner จากก๊าซเป็นน้ำมันเตาก็ได้ ซึ่งจะช่วยให้ประเทศไทยลดภาระต้นทุน 
ค่าไฟฟ้าลงไปได้ ๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี 
 ประเด็นการใช้มาตรา ๔๔ แห่งรัฐธรรมนูญชั่วคราว ปิดเหมืองทองอัคราจนกระทั่งถูกบริษัทแม่คิงส์เกต 
ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย คดีเข้าสู่อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ สุดท้ายเป็นลักษณะประนีประนอมยอมความ  
ในการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการคู่กรณีสามารถจะประนอมยอมความในข้อพิพาทนั้นได้ แต่การประนีประนอม 
ยอมความนั้นต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติ ผลประโยชน์ของพ่ีน้องประชาชนและผลสืบเนื่องที่จะ
กระทบต่อความมั่นคงของราชอาณาจักรไทย  
 ประเด็นการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นนโยบายที่ล้มเหลวชัดเจนที่สุด สถานการณ์ 
ยาเสพติดเด็กไทยจำนวนมากติดยาเสพติด ยาเสพติดราคาถูก เกิดความรุนแรงในครอบครัว ปัญหาความรุนแรง
ที่หนองบัวลำภู ในมิติของการป้องกันและปราบปรามแสดงให้เห็นถึงความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงของรัฐบาล 
ประเทศไทยใขณะนี้กลายเป็นศูนย์กลางการส่งออกยาเสพติดไปทั่วโลก ปัญหาใหญ่คือรัฐบาลไม่สามารถสกัดกั้น 
การทะลักเข้ามาของยาเสพติดจำนวนมากที่ถูกลักลอบขนเข้ามาตามตะเข็บชายแดนไทย เมื่อต้นน้ำเอาไม่อยู่ 
แน่นอนที่สุดมันทะลักเข้ามากลางน้ำ ปลายน้ำ ที่อยู่ตามหมู่บ้าน ตามตำบล ตามอำเภอต่าง ๆ จึงมียาเสพติด
มากมายที่อยู่ปลายน้ำในขณะนี้ เพราะรัฐบาลตามไม่ทันผู้ผลิต ตามไม่ทันผู้จำหน่าย ปัจจุบันทั้งผู้ผลิตและ 
ผู้จำหน่ายนั้นใช้เทคโนโลยีในการผลิต ในการขนส่ง และในการเปลี่ยนสารขั้นต้นในการทำยาเสพติดจึงทำให้
ผลผลิตที่ได้ออกมานั้นมีจำนวนมากและต้นทุนราคาของยาเสพติดถูกลง การที่ปริมาณยาเสพติดในท้องตลาด  
มีจำนวนมากหาได้ง่าย ผู้ต้องขัง ๙๐ เปอร์เซ็นต์ล้วนมาจากคดียาเสพติด นโยบายของรัฐบาลปลดล็อกกัญชา 
กัญชาเสรี เด็กนักเรียนวัยรุ่นชายหญิงเมากัญชาจนไม่มีสติ คนที่ใช้กัญชาเพ่ิมขึ้นไม่ได้ใช้เพ่ือทางการแพทย์  
แต่ใช้เพ่ือสันทนาการ ทั้งกิน ดื่ม เสพ จะทำให้ มีผู้เสพ ผู้ติด ในฐานะผู้ป่วยมากขึ้นเป็นภาระต่อการบำบัด  
เป็นปัจจัยที่ทำให้จำนวนผู้ป่วยจิตเวชที่เกิดจากการใช้สารเสพติดเพ่ิมสูงขึ้น แต่รัฐบาลกลับไม่มีระบบการบำบัด
ฟ้ืนฟูที่มีประสิทธิภาพรองรับ รัฐบาลปล่อยปละละเลยไม่ให้ความสำคัญกับการบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติด  
การที่ไม่มีการติดตามและบำบัด จากข้อมูลสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบำบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด  
กระทรวงสาธารณสุข ในปี ๒๕๖๔ ผู้ป่วยจิตเวชมีจำนวนมากถึง ๖๒๒ ,๑๗๒ คน เป็นผู้ป่วยที่เข้ารับการบำบัด
ครบ ๑ ปี เพียงแค่ ๕๗.๙๔ เปอร์เซ็นต์ หรือประมาณ ๓๖๐ ,๐๐๐ คน แต่ยังมีผู้ป่วยที่ไม่ได้เข้ารับการบำบัด
ครบ ๑ ปี สูงถึง ๔๒.๐๖ เปอร์เซ็นต์ และยังมีตัวเลขว่าในจำนวน ๖๒๐ ,๐๐๐ คนนี้ เป็นผู้ป่วยจิตเวชที่ใช้ 
สารเสพติดและมีแนวโน้มที่จะก่อความรุนแรง เป็นกลุ่มที่ควรได้รับการบำบัดทั้งด้านร่างกาย จิตใจ  และสังคม
อย่างต่อเนื่อง มีผู้เข้ารับการบำบัดอย่างต่อเนื่องครบ ๑ ปีเพียงแค่ ๕๒.๘ เปอร์เซ็นต์เท่านั้น และไม่ได้เข้ารับ
การบำบัดอย่างต่อเนื่องครบ ๑ ปี สูงถึง ๔๗.๑๘ เปอร์เซ็นต์ รัฐบาลผลักภาระนี้ให้ประชาชนต้องเผชิญหน้ากับ
ความรุนแรง เสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สิน การจัดสรรงบประมาณกลับตัดลดงบประมาณน้อยลงทุกปี งบประมาณ 
โดยภาพรวมหน่วยงานหลักคือสำนักงานคณะกรรมการและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม และมี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีก ๙ กระทรวง ๒๖ หน่วยงาน และ ๒ ส่วนราชการ งบภาพรวมทั้งหมดของการป้องกัน
และปราบปรามและฟ้ืนฟูในปี ๒๕๖๔ นั้นได้รับการจัดสรรงบประมาณอยู่ที่ ๖,๑๒๙ ล้านบาท ปี ๒๕๖๕ นั้น
ได้รับการจัดสรรเพียง ๔,๒๘๑ ล้านบาท ลดลงถึง ๓๐ เปอร์เซ็นต์ ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขที่จะต้อง
รับผิดชอบบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชที่เพ่ิมสูงขึ้นได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี ๒๕๖๔ เพียง ๑,๐๕๘ ล้านบาท 
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ปี ๒๕๖๕ ได้รับการจัดสรรเพียง ๗๔๔ ล้านบาท ลดลงสูงถึงเกือบ ๓๐ เปอร์เซ็นต์ ๓๑๔ ล้านบาท โครงการ
ติดตามผู้บำบัดได้งบประมาณเพียงแค่ ๑๐ ล้านบาทในปี ๒๕๖๕ โครงการบำบัดรักษาฟ้ืนฟูสมรรถภาพของ
กรมการแพทย์ มีงบประมาณเพียง ๒๑๙ ล้านบาท จิตแพทย์ที่ถือเป็นบุคลากรหลักของการบำบัดที่ต้องเร่งผลิต
จิตแพทย์ที่มีความรู้ความเข้าใจและความเชี่ยวชาญได้รับงบประมาณเพียงแค่ ๖๐ ล้านบาทเท่านั้น 
 โดยให้ข้อเสนอแนะเรื่องยาเสพติด นายกรัฐมนตรีควรยอมรับความจริงถึงสภาพปัญหายาเสพติด
ว่าในปัจจุบันมีจำนวนมาก ควรดำเนินการ สั่งการ ปราบปรามยาเสพติดที่กำลังแพร่ระบาด โดยไม่เพ่ิมประเภท
ยาเสพติดเข้ามาอีก เช่น กัญชา โดยมีประธานสภาผู้แทนราษฎร รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง  
และรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนกันดำเนินการประชุม 
 พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ตอบข้อซักถาม 
ในประเด็นการปฏิรูปตำรวจ รัฐบาลให้ความสำคัญกับการปฏิรูปตำรวจเพ่ือให้ มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของราชการตำรวจต่าง ๆ  
ซึ่งสภาได้ร่วมกันพิจารณาจนสามารถที่จะออกพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งประกาศ  
ราชกิจจานุเบกษาแล้ว ได้ยกเลิกกฎหมายของเก่าไปทั้งหมด ๑๑ ฉบับ ปรับปรุงและสร้างหลักประกันในการบริหาร 
งานบุคคล เรื่องการย้าย เรื่องของการบริการประชาชน ให้ความสำคัญกับสถานีตำรวจ งบประมาณ กำลังพล
เพียงพอ แบ่งแยกสายงานออกเป็น ๕ สายงาน เป็นกลุ่มงาน บริหาร สืบสวนสอบสวน อำนวยการและสนับสนุน  
ป้องกันปราบปราม และวิชาชีพเฉพาะ ซึ่งมีบทบัญญัติที่แตกต่างไปกว่าเดิม มี ๔ คณะ คณะกรรมการ ได้แก่ 
คตช. ค.ตร. ก.พ.ค.ตร. สำหรับกรณีแต่งตั้งนั้น ถ้าตำรวจเป็นผู้ร้องเรียน คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียน
ตำรวจมี ก.ร.ตร. ด้วย ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมและเป็นหลักประกันให้กับประชาชนด้วย การแต่งตั้งโยกย้าย 
กำหนดหลักเกณฑ์ไปแล้ว วินัยข้าราชการตำรวจ การบริหารอย่างอ่ืน โอนภารกิจ ยุบบางหน่วยงานในสังกัดไปแล้ว 
 ประเด็นการเลื่อนการออกคำชี้ขาดและเจรจากับบริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเดเต็ด ลิมิเต็ด  โดยเอา
ทรัพยากรของประเทศไปแลกกับการประนีประนอมยอมความ เหมืองอัคราดำเนินการมาแล้วตั้งแต่ ปี ๒๕๔๕ 
ปี ๒๕๕๗ ประชาชนร้องเรียนผลกระทบจำเป็นต้องสั่งให้มีการระงับการทำเหมืองแร่ทองคำทั่วประเทศ  
ไม่ใช่เฉพาะเหมืองอัครา จนกว่าจะมีการศึกษาและพิสูจน์ถึงผลกระทบจากการทำเหมือง รัฐต้องปรับปรุงกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องให้เกิดความทันสมัย ให้สามารถสร้างความมั่นใจ ปลอดภัย ป้องกันผลกระทบที่เกิดขึ้น ซึ่งบริษัท 
คิงส์เกต คอนโซลิเดเต็ด ลิมิเต็ด ยอมรับว่าในขณะนั้นไม่เข้าใจในการประกาศตรงนั้นออกมาและเห็นว่าได้รับ
ผลกระทบได้นำเรื่องไปร้องต่ออนุญาโตตุลาการ วันนี้รัฐได้มีการปรับปรุงกฎหมาย พ.ร.บ. แร่ และออกนโยบาย
ในการบริหารจัดการแร่ทองคำที่กำหนดมาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมสุขภาพ มีกองทุนต่าง ๆ เข้ามา
ดูแลด้านสุขภาพสิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนให้มากยิ่งขึ้น ดังนั้นการอนุญาตต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การทำเหมืองแร่ทองคำจึงสามารถดำเนินการต่อได้ การอนุญาตให้สำรวจแร่นั้นเป็นการให้สิทธิในการสำรวจแร่
ในพ้ืนที่ที่กำหนดเท่านั้น ไม่ได้เป็นการอนุญาตหรือการให้สิทธิในการครอบครองพ้ืนที่ กรรมสิทธิ์จึงอยู่กับรัฐ  
กับเจ้าของที่ดินทุกประการ การเข้าพ้ืนที่ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของพ้ืนที่ก่อน ถึงแม้ว่าจะไม่การันตีว่าจะพบ
แร่ที่มีคุณภาพเหมาะสมปริมาณมากพอที่จะคุ้มค่ากับการทำเหมือง เป็นคนละส่วนกันกับการอนุญาตให้ทำ
เหมืองแร่ การกลับมาประกอบกิจการเหมืองทองคำจะเกิดการจ้างงาน มีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาหมู่บ้านตาม
กรอบนโยบายทองคำเพ่ือพัฒนาดูแลความเป็นอยู่ของชุมชน สิ่งสำคัญที่สุดคือมีการออกกฎหมายให้ถลุง 
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ในประเทศไทย แต่ก่อนนี้ขุดขึ้นมาต้องส่งไปถลุงต่างประเทศ วันนี้ต้องถลุงในประเทศไทยใช้ประโยชน์ได้ใน
ประเทศ รัฐจะได้ประโยชน์จากค่าภาคหลวงแร่ในอัตราก้าวหน้าตามราคาทองคำที่สามารถจะนำไปใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาประเทศต่อไปได้ โดยร้อยละ ๖๐ จากค่าภาคหลวงของแร่นั้นจะถูกจัดสรรให้แก่ท้องถิ่นโดยตรง  
และในประเด็นของบัญชีม้า วันนี้ได้เห็นชอบร่างพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
ทางเทคโนโลยีเป็นกฎหมายสำคัญ มีความจำเป็นต้องออกเป็น พ.ร.ก. เพ่ือต้องการให้ทันเวลา มิฉะนั้นเรา
แก้ปัญหาไม่ได้ต้องขออำนาจศาลในการปิด 
 นายสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน  
ตอบข้อซักถามในเรื่องราคาค่าไฟฟ้า โดยเฉพาะเรื่องการจัดสรรก๊าซในอ่าวไทย รัฐบาลไม่ได้เอ้ือประโยชน์ให้กับ 
กลุ่มอุตสาหกรรม ชี้แจงถึงโครงสร้างราคา นโยบายเรื่องของก๊าซในอ่าวไทยไม่ได้ให้ประชาชนแบกภาระแอลเอ็นจี 
เพ่ือให้อุตสาหกรรมรับของถูกไปคนเดียว 
 นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ตอบข้อซักถาม 
ในประเด็นสถานการณ์ราคาสินค้า ราคาสินค้าที่ปรับลดลงอย่างน้อย ๕๘ รายการ ราคาปรับลดลงมาอย่างมี
นัยสำคัญ ยกตัวอย่างเช่น เนื้อสัตว์ หมูเนื้อแดง เรื่องราคาพืชเกษตรโดยเฉลี่ยโดยเฉพาะพืชเกษตรที่ประกันรายได้ข้าว  
เรื่องการส่งออก ตัวเลขการส่งออกเป็นบวกถึง ๕.๕ เปอร์เซ็นต์ ทำเงินเข้าประเทศถึง ๙.๙๔ ล้านล้านบาท  
สูงสุดในประวัติศาสตร์ เรื่องเอฟทีเอ (FTA) ปัจจุบันประเทศไทยมีเอฟทีเอ (FTA) กับทั้งโลก ๑๔ ฉบับ ๑๘ ประเทศ  
กำลังดำเนินการเจรจาทำเอฟทีเอ (FTA) ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป 

 พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ตอบข้อซักถามในเรื่องโครงการ
ของรัฐบาลในการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ เมื่อปี ๒๕๖๐ ที่มีราคายางตกต่ำ ในขณะนั้นรัฐบาลมี
เจตนาที่จะให้ยางราคาดีข้ึนโดยได้มีแนวทางท่ีจะเอายางมาใช้ในโครงการต่าง ๆ ของรัฐ และประเด็นการแต่งตั้ง 
ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นการดำเนินการตามกฎระเบียบของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
 นายสมศักดิ์  เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ตอบข้อซักถามในเรื่องแนวทางของ
การดำเนินการปราบปรามยาเสพติด มาตรการปราบปรามยาเสพติด มาตรการป้องกัน ปราบปราม ฟ้ืนฟู  
บูรณาการและแนวทางต่างประเทศ มีการตั้งคณะทำงานพิเศษขึ้นคณะหนึ่งคือชุดพาลีปราบยา พาลีปราบยา
เปรียบเสมือนเป็นโรงเรียนที่ติดตามดูธุรกรรมทางการเงิน และสืบทรัพย์ สถิติของการยึดทรัพย์ ทรัพย์สิน 
โดยปกติแล้วก่อนที่เรามีพาลีปราบยาดูในปี ๒๕๕๘ ทำการอายัดได้แค่ ๙๕๖ ล้านบาท และยึดทรัพย์สินเข้า
กองทุนได้ ๓๐ ล้านบาท แต่ในปี ๒๕๖๔ ยึดอายัดได้ ๗,๓๔๖ ในปีนี้มีชุดพาลีปราบยาซึ่งนำมาดำเนินการ  
ในปี ๒๕๖๕ ที่ตั้งเป้าหมายว่าจะยึดอายัดให้ได้ ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท แต่สามารถดำเนินการและยึดอายัดได้  
๑๑,๐๐๐ ล้านบาท ยึดเข้ากองทุนได้ ๒,๐๐๗ ล้านบาท 
 นายธนกร  วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตอบชี้แจงในประเด็นการทุจริต
คอร์รัปชัน คดีตู้ห่าวสลากพลัสหรือบ่อนออนไลน์ นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดทุกขั้นตอน 
ไม่มีการละเว้นเรื่องของการท่องเที่ยว และเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ชี้แจงในกรณีการกล่าวหาพาดพิง
พรรครวมไทยสร้างชาติ พรรคไดด้ำเนินการเช่าที่ทำการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
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 นายอนุชา  นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตอบชี้แจงในประเด็นการถ่ายรูป
ร่วมกับชาวจีน ชี้แจงถึงการเป็นบุคคลสาธารณะ เป็นประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์เอเปค มีการขอถ่ายรูปตาม
มารยาทและปฏิเสธไม่รู้จักกับชาวจีนในภาพ  
 จากนั้น รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ได้สั่งพักการประชุมเวลา ๐๑.๓๐ นาฬิกา 
ของวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และนัดประชุมต่อในเวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา 
 

พักการประชุมเวลา ๐๑.๓๐ นาฬิกา ของวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
  



๙ 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๒ นาฬิกา 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา 

 
 

 เมื่อถึงเวลา ๐๙.๐๒ นาฬิกา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ได้ดำเนินการประชุมต่อ 
สมาชิกฯ อภิปราย ในประเด็นต่าง ๆ คือ  
 ความล้มเหลวและความไร้ประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหายาเสพติดเป็น
ปัญหาสำคัญที่กระทบต่อความมั่นคง สุขอนามัย ความปลอดภัยของประชาชน การปล่อยปละละเลยให้มี 
การแพร่ระบาดของยาเสพติดไปตามหมู่บ้านและชุมชน นโยบายการปราบปรามยาเสพติด เรื่องกัญชาเสรี 
ปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจำ ประเทศไทยมี GDP ต่ำสุดในอาเซียน ความล้มเหลวในการจัดสรรงบประมาณ  
การตัดลดงบประมาณในส่วนการป้องกันและปราบปรามและฟ้ืนฟูฯ น้อยลงทุกปี การก่ออาชญากรรมที่ 
เกิดจากการเสพยาเสพติด เรื่องการบำบัด ฟ้ืนฟ ูมีผู้ป่วยจิตเวชทีเ่กิดจากการใช้สารเสพติดสูงขึ้น 
 นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ไร้ประสิทธิภาพก่อให้เกิด 
การทุจริตคอร์รัปชัน ดัชนีชี้วัดอันดับการทุจริตของประเทศไทย การใช้งบประมาณกลางสั่งซื้อเฮลิคอปเตอร์ 
แบบ A139 ด้วยวิธีพิเศษ การให้สัมปทานรถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกไปยังเขตเศรษฐกิจพิเศษตะวันออกอี
อีซี (EEC) เชื่อม ๓ สนามบิน เรื่องความไม่โปร่งใสของโครงการบริหารระบบท่อส่งน้ำสายหลักในอีอีซี (EEC) 
ภาค ๒ มูลค่า ๒๕,๐๐๐ ล้านบาท การสร้างระบบอุปถัมภ์ นายกรัฐมนตรีขาดคุณธรรมจริยธรรม การยึดอำนาจ
รฐัประหาร สืบทอดอำนาจ การให้เครือญาติตั้งบริษัทรับเหมาก่อสร้างในค่ายทหาร การเรียกรับสินบนเว็บพนัน
ออนไลน์ (Online) และคดีฟอกเงินของทุนจีนสีเทา คดีตู้ห่าว การแทรกแซงแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง ปปง. 
การออกกฎหมายสนับสนุนเอ้ือประโยชน์ให้แก่กลุ่มนายทุน เจ้าสัวและพวกพ้อง การทุจริตต่อหน้าที่เพ่ือเรียกรับ 
ผลประโยชน์ เรื่องการล็อกสเปค (Lock spec) การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษ ฮ้ัวการประมูลโครงการของรัฐ  
 ปัญหาการบริหารราชการแผ่นดินตามแผนปฏิรูป  เช่น การปฏิรูปตำรวจแบบนามธรรม  
มีการซื้อขายตำแหน่ง เรียกรับผลประโยชน์ การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและการบริหารจัดการน้ำที่ไร้ประสิทธิภาพ 
การปฏิรูปในด้านเศรษฐกิจ ปัญหาหนี้ครัวเรือน โครงการบัตรคนจน ปัญหาความเหลื่อมล้ำ การบริหารจัดการ
ด้านสาธารณสุข เรื่องเงินเดือน อสม. ที่ได้รับไม่คุ้มค่ากับความเสี่ยงภัยต่อสุขภาพและชีวิต ควรส่งเสริมทักษะ
การรักษาพยาบาล การปฏิรูปทรัพยากรทางธรรมชาติ  ปัญหาที่ดิน ปัญหาอุทยานแห่งชาติ ปัญหาป่าไม้ 
แนวทางทวงคืนผืนป่า นโยบายการบริหารจัดการที่ดินทำกินให้แก่ประชาชน การบริหารจัดการที่ดินล้มเหลว 
ปัญหาสิทธิที่ดินทำกิน ข้อพิพาทระหว่างประชาชนกับที่ดินของรัฐ นโยบายการทวงคืนผืนป่า ไม่ได้ช่วยเหลือ
ประชาชนให้ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดิน มีผู้แสวงหาผลประโยชน์ มีการฟ้องร้องคดีประชาชนบุกรุกที่ของรัฐ  
การปฏิรูปด้านสาธารณสุข คนไข้ล้นโรงพยาบาลรัฐ ระบบหลักประกันสุขภาพ คือ กองทุนประกันสุขภาพ
แห่งชาติ กองทุนประกันสังคม และกรมบัญชีกลาง ไม่ได้แก้ปัญหาการรักษาพยาบาล เรื่องเงินเดือน อสม.  
ที่ได้รับไม่คุ้มค่ากับความเสี่ยงภัยต่อสุขภาพและชีวิต ควรส่งเสริมทักษะการรักษาพยาบาล การปฏิรูปด้านพลังงาน  

ระเบียบวาระเรื่องด่วน (พิจารณาต่อ) 
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การบริหารที่ผิดพลาด ประชาชนแบกภาระราคาค่าน้ำมันและค่าไฟแพง ทำให้เกิดข้อพิพาท ปัญหาการค้ามนุษย์  
การบังคับใช้แรงงาน ถูกกดขี่จากนายจ้าง ไม่ได้รับค่าจ้างตามสัญญา การหลอกลวงให้เซ็นสัญญาที่ไม่เป็นธรรม 
กรมการจัดหางานไม่มีการตรวจสอบบริษัทค้ามนุษย์ ละเลยให้เกิดการค้ามนุษย์อย่างต่อเนื่องโดยไม่จัดการปัญหา  
การปฏิรูปบริหารจัดการภาครัฐ การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน รัฐบาลเป็น Digital Government  
ตั้งกระทรวงดีอีเอส (DEs) แต่ไม่สามารถยกระดับความฉลาดทางดิจิทัลให้กับประชาชนได้ การพัฒนาทักษะทาง
ดิจิทัลแบบหลงทิศ นโยบายปฏิรูปการเมือง คือสนับสนุนให้มีการรับฟังความเห็นของประชาชนและดำเนินการ
เพ่ือแก้ไขปัญหาเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 
 ระบบการเมืองเกิดความล้มเหลว เป็นการเมืองแบบ Money Politics นักการเมืองหรือนักธุรกิจ 
ใช้เงินให้ได้มาซึ่งอำนาจทางการเมือง เพ่ือเอ้ือธุรกิจตนเองและพวกพ้องและนำผลประโยชน์ที่ได้กลับมาซื้อเสียง 
ทำธุรกิจผิดกฎหมาย บริจาคเงินให้กับพรรคการเมือง จ่ายเงินซื้อโต๊ะจีนเพ่ือให้ได้เป็นผู้สมัคร สส. แบบบัญชีรายชื่อ  
มีการซื้อขายตำแหน่ง สส. การต่อรองผลประโยชน์ของแต่ละพรรคการเมือง ความล้าหลังทางการเมือง  
รัฐธรรมนูญฉบับสืบทอดอำนาจเผด็จการ ไมเ่ชื่อในระบอบรัฐสภาและไม่ให้ความสำคัญในการประชุมสภา 
 การทุจริตคอร์รัปชันของกองทัพ โศกนาฏกรรมการกราดยิงที่โคราช สาเหตุเกิดจากถูกโกงเงินใน
โครงการซื้อบ้านของกองทัพบก การอนุมัติเงินกู้กำลังพล เรื่องเงินส่วนต่างค่าบ้าน การประเมินราคาบ้านสูงกว่า
ความเป็นจริง มีการทุจริตในโครงการดังกล่าว กระบวนการทุจริตแบบกินหัวคิวของคนในกองทัพ หลักฐานทุจริต 
บ้านทหารทั้งหมด ๖๒๐ ราย การทุจริตเงินกำลังพล ความเพิกเฉยของกองทัพ เหตุการณ์กราดยิงโคราชมีต้นเหตุ 
มาจากวัฒนธรรมการทุจริตรับสินบนในกองทัพ การทำ MOU ระหว่างกองทัพบกกับกรมธนารักษ์เพ่ือปรับปรุง
ส่งคืนที่ดินราชพัสดุ การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยของประเทศและความสงบสุขของประเทศของรัฐบาลนี้ 
คือ ซื้อเรือรบ ซื้อเครื่องบินรบ ซื้อเรือดำน้ำ 
 เรื่องฝุ่นพีเอ็ม ๒.๕ (PM2.5) ปัญหาไฟป่า หมอกควันไหม้ในภาคเหนือ ทำให้ประชาชนเดือดร้อน 
ส่งผลต่อสุขภาพเป็นสาเหตุให้เกิดโรคปอดอักเสบ โรคมะเร็งปอดและเสียชีวิตได้ 
 การบริหารราชการแผ่นดินแบบรัฐซ้อนรัฐ หลังรัฐประหารเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง 
ใน กอ.รมน. นายกรัฐมนตรีนั่งตำแหน่งผู้อำนวยการ กอ.รมน. มี กอ.รมน. ระดับภาคและระดับจังหวัด  
เป็นโครงสร้างที่ทับซ้อนการบริหารราชการแผ่นดินในแบบปกติ สามารถสอดส่อง ควบคุม ติดตามกิจกรรม
ทางการเมือง มีการปรับปรุง พ.ร.บ. ความมั่นคง ปี ๒๕๕๑ การแก้ปัญหาชายแดนใต้ที่ล้มเหลว การสร้างข่าวปลอม  
สร้างความเกลียดชังและความแตกแยก โจมตีกลุ่มการเมืองฝั่งตรงข้าม นโยบายความม่ันคงนำไปสู่ความขัดแย้ง 
การเรียกร้องความเปลี่ยนแปลงของคนรุ่นใหม่ การใช้ความรุนแรง ใช้กฎหมายความม่ันคง มีผู้ลี้ภัยทางการเมือง 
มากขึ้น ต้องการให้ออกกฎหมายนิรโทษกรรม คดีมาตรา ๑๑๒ มาตรา ๑๑๖ และ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ 
 เหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอับปาง การทุจริตคอร์รัปชัน ความบกพร่องโดยสุจริตหรือเป็นความจงใจ 
บกพร่องจากการทุจริต สาเหตุความผิดของมนุษย์หรือ Human Error สภาพอากาศคลื่นลมทะเลต่าง ๆ และสภาพ 
ความพร้อมรบของเรือหลวงสุโขทัย การพยากรณ์อากาศที่ผิดพลาดของกรมอุตุนิยมวิทยา การปล่อยปละละเลย 
ให้มีการทุจริตในทุกกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ได้มีการซ่อมแซมบำรุงอย่างเหมาะสมให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้  
เรือไม่มีครีบกันโคลง การบำรุงรักษาไม่ได้มาตรฐาน เรือหลวงสุโขทัยไม่ได้อยู่ในสภาพพร้อมรบและขาดอัตรา
กำลังคน ขั้นตอนการกู้เรืออาจมีความไม่โปร่งใส ทั้งนี้ต้องการใหป้ฏิรูปกองทัพ 
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 สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ภัยศาสนา ภัยจากภาครัฐและผู้ปกครองบ้านเมือง ปัญหาชาวพุทธ
ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ การข่มขู่ทำร้ายร่างกาย รวมไปถึงการฆ่าพระภิกษุสงฆ์ ไม่มียุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อน  
ไม่ใส่ใจในงานพระพุทธศาสนา ไร้คุณธรรมจริยธรรม ทำให้การบริหารแผ่นดินผิดพลาด มีพฤติกรรมปล่อยปละ
ละเลยให้พวกพ้องแสวงหาผลประโยชน์ ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ไม่สนับสนุนให้พระสงฆ์ได้ศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรมฯ 
 ปัญหาด้านการบริหารจัดการศึกษา การปฏิรูปการเรียนรู้ ยังไมมี่การดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
ที่ส่งเสริมให้เกิดสภาพการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ทุกช่วงวัย การด้อยโอกาสทางการศึกษา ภาวะประชากรผู้สูงอายุ 
การเตรียมความพร้อมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัย มุ่งเน้นการศึกษาในระบบโรงเรียน รัฐบาลใช้
งบประมาณเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการศึกษาในระบบ เป็นงบบุคลากรและเงินอุดหนุน การศึกษาไทยยังรั้งท้าย 
ในอาเซียน (ASEAN) แผนการเรียนการสอนเหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบันเพียงใด กฎหมายปฏิรูปการศึกษา 
ให้ทบทวนพระราชบัญญัติการศึกษาตลอดชีวิตและดำเนินการในนโยบายอย่างเร่งด่วน เรื่องหนี้ กยศ. ถ้าไม่สามารถ 
ลดหนี้ได้ เสนอให้พักหนี้ ๓ ปี หรือ ๕ ปี เรื่องคำสั่ง คสช. ที่ ๗/๒๕๕๘ ในการยกเลิกเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการคุรุสภา  
คณะกรรมการ สกสค. และคณะกรรมการฯ โครงการสมาชิกเงินกู้ ชพค. ทำให้คณะกรรมการ สกสค. ที่เปลี่ยนใหม่ 
ใช้อำนาจผิดวัตถุประสงค์ กระทรวงฯ มีมาตรการป้องกันการเสื่อมคุณภาพการแข่งขันที่ไร้ประสิทธิภาพ 
 โดยมีประธานสภาผู้แทนราษฎร รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และรองประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนกันดำเนินการประชุม 
 พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ตอบข้อซักถาม 
ในประเด็นคดีตู้ห่าว กระบวนการอนุมัติเรื่องสัญชาติเป็นการอนุมัติตามขั้นตอนตามกฎหมาย กรณีการออก 
หมายเรียก สว. อุปกิตฯ ของพนักงานสอบสวนเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย กรณีกลุ่มธุรกิจจีนสีเทาผับจินหลิง 
ตำรวจนครบาลได้สืบสวนตรวจค้นจับกุมและขยายผลจนได้ผู้ต้องหา กรณีหยู ซินฉี ตั้งสมาคมปลอมเพ่ือช่วยทำ
วีซ่า (Visa) นำคนจีนสีเทาเข้าประเทศ เรื่อง กอ.รมน. เป็นศูนย์ประสานงานการต่อต้านภัยคุกคามในทุกรูปแบบ 
บูรณาการการร่วมกันระหว่างพลเรือนและตำรวจ ทหาร เรื่องการนิรโทษกรรมเป็นหน้าที่ของสภา เรื่องสถานการณ์ 
ภาคใต้ กลุ่มประเทศมุสลิมหลายประเทศมีการร่วมมือกันแก้ปัญหาในทุกมิติ 
 นโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติด การเพ่ิมประสิทธิภาพของกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย  
มาตรการด้านการปราบปราม จับกุม ขยายผล รวมทั้งยึด อายัดทรัพย์สิน  ปราบปรามจับกุมผู้ค้ายาเสพติด 
ในเชิงรุก ความร่วมมือระหว่างประเทศใช้กลไกตามโครงการสกัดกั้นยาเสพติดทางท่าอากาศยานสากล และโครงการ 
สกัดกั้นยาเสพติดทางท่าเรือสากล ด้านมิติการบำบัดรักษา เร่งรัดจัดทำกฎหมายฉบับรองเพ่ือใช้ในการบำบัดรักษา  
คัดกรองผู้เสพนำเข้าสู่กระบวนการที่เหมาะสม ทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน ประชาธิปไตยที่ถูกต้อง  
คือประชาธิปไตยท่ีมีสิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ และต้องไม่ไปละเมิดสิทธิผู้อ่ืน 
 นโยบายการดูแลเรื่องผืนป่า มีนโยบายในการบริหารจัดการที่ดินอย่างบูรณาการเพ่ือจัดทำแนวเขต 
ที่ดินของรัฐให้มีความชัดเจน การจัดทำวันแมป (One map) เพ่ิมและรักษาพ้ืนที่ป่าธรรมชาติและป่าเศรษฐกิจ 
การกำกับดูแลศาสนาโดยมีรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบ ดูแลบำรุงทุกศาสนาให้เกิดความสุข 
ในพหุสังคมอยู่ร่วมกันทุกศาสนา ๕ ศาสนา ในประเทศไทยการปฏิรูปกฎหมาย ๖ ฉบับ เป็นการลดความเหลื่อมล้ำ 
และสร้างความเป็นธรรมให้กับประเทศชาติและประชาชนโดยรวม 
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 การปฏิรูปกองทัพ ภาพรวมของการพัฒนากองทัพ มีการปรับลดกำลังพลเพ่ือให้กองทัพมีขนาด 
ที่เหมาะสม ระบบการตรวจเลือกทหารกองประจำการ ความพร้อมด้านยุทโธปกรณ์ แนวคิดในการจัดหายุทโธปกรณ์ 
คำนึงถึงภัยคุกคามเป็นหลัก การรักษาอธิปไตยและความมั่นคงในรูปแบบต่าง ๆ ให้เพียงพอต่อภารกิจ และการปฏิรูป 
ตำรวจ ผลักดัน พ.ร.บ. ตำรวจแห่งชาติ จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ การโยกย้ายยึดหลักอาวุโส ประสิทธิภาพ 
ในการทำงาน มีคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมรับเรื่องร้องเรียน 
 นายวิษณุ  เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ตอบข้อซักถามในประเด็นเกี่ยวเกี่ยวกับการแต่งตั้ง
เลขาธิการ ปปง. จำนวน ๕ คน กระบวนการแต่งตั้งแตกต่างจากการแต่งตั้งบุคลากรอ่ืนของรัฐ คือ มีคณะกรรมการ 
สรรหา นำชื่อเข้าคณะรัฐมนตรี วุฒิสภาตั้งกรรมาธิการสอบประวัติ จากนั้นเสนอให้ที่ประชุมวุฒิสภามีมติเลือก
เพ่ือนำขึ้นกราบบังคมทูลโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป ประเด็นเรื่องพฤติกรรมในการเรียกรับประโยชน์โดยมิชอบ 
ขอยืนยันว่าไม่มีพฤติกรรมเรียกรับชุดไทยพระราชทานแลกกับการเป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาฯ  
ไม่เคยได้รับสูทหรือชุดไทยพระราชทานฟรี และเรื่องกล่าวหาดังกล่าวไม่เกี่ยวพันกับการบริหารราชการแผ่นดิน 
หากจะกล่าวหาควรส่งเรื่องให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ตรวจสอบต่อไปได ้
 นายดอน  ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ  
ตอบข้อซักถามในประเด็นการยอมรับประเทศไทยให้เป็นผู้นำในเวทีต่าง ๆ อาทิ ประธานกลุ่ม ๗๗ เป็นผู้ประสานงาน 
อาเซียนกับสหประชาชาติในเรื่องเกี่ยวกับวาระโลก เป็นประธาน ACD ๓๕ ประเทศ เป็นการประชุมสุดยอด 
ของ ACD จี ๒๐ (G20) รัฐบาลให้ความสำคัญกับนโยบายต่างประเทศ วางรากฐานให้เกิดความรุ่งเรืองในระยะยาว  
มีแผนแม่บทด้านการต่างประเทศ แผน ๕ เอส ๕ มี ผลักดันอาร์เซป (RCEP) คือความตกลงการค้าเสรี ๑๘ ประเทศ  
เอเปค (APEC) มีผลงาน คือ Bangkok Goals บีซีจี (BCG) ที่จัดในประเทศไทยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี 
การยอมรับโดยกรมอนามัยโลก WHO เรื่องของการดูแลโควิด (COVID) ประเทศไทยทำได้ดีที่สุดประเทศหนึ่ง
ภายใต้การดูแลและจัดการบริหารของ สคบ. 
 พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ตอบข้อซักถามในประเด็นกรณี
ของนายหาว เจ๋อ ตู้ ได้ร้องขอแปลงสัญชาติเป็น นายชัยณัฐร์  กรณ์ชายานันท์ ได้ดำเนินการตามขั้นตอนโดย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและได้รับสัญชาติไทยเรียบร้อย เหลือเพียงขั้นตอนที่ต้องทำให้ครบถ้วนคือประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อเข้ามารับหน้าที่ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงเป็นผู้ลงนามประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา 
 นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ตอบข้อซักถามในประเด็น 
เรื่องหนี้สาธารณะ นโยบายการเงิน การแก้ไขปัญหาเงินเฟ้อในระดับแมกโคร (Macro) ในระดับมหภาค  
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจกับเรื่องเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ เรื่องสถานการณ์โควิด (COVID) เรื่องการใช้เงิน
งบประมาณ การขาดดุลงบประมาณแผ่นดิน รายได้ต่อ GDP เรื่องกองทุนรักษาเสถียรภาพทางตลาด ตราสารหนี้ 
ตลาดทุน การช่วยเหลือธุรกิจ SMEs เรื่องความเหลื่อมล้ำ เรื่องมาตรการช่วยเหลือต่าง ๆ อาทิ เรื่องกองทุนฟื้นฟู  
การ Pre-Pay การ Pre-Funding การชำระหนี้ก่อนกำหนด การเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ และอัตราแลกเปลี่ยน
สามารถบริหารหนี้ได้อย่างเหมาะสม 
 นายวราวุธ  ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตอบข้อซักถาม 
ในประเด็นเกี่ยวกับคุณสมบัติอธิบดี การสอบสวนของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงสรุปว่ามีความผิดทางวินัย
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และให้มีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ยืนยันว่าการแต่งตั้งอธิบดีจะคำนึงถึงความเหมาะสม ศักยภาพใน 
การทำงานเป็นสำคัญ โดยขณะแต่งตั้งไม่พบความบกพร่องหรือมีคดีติดตัวแต่อย่างใด เรื่องการปลูกป่าทิพย์ 
โครงการป้องกันช้างป่า เรื่องการทำแนวกันไฟ มีการให้เงินอุดหนุนเครือข่าย ๑,๒๐๐ กว่าชุมชน ประเด็นไฟป่า
ที่เป็นสาเหตุการเกิด PM2.5 มีคำสั่งปิดอุทยานไปทั้งหมด ๘ อุทยาน เพ่ือเป็นการป้องกันไม่ให้มีการลักลอบ 
การเผาป่า ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม เป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจกและแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวของรัฐบาล  
การทำให้สถานะการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี ๒๐๖๕ การแก้ไขปัญหาน้ำเสีย 
 นายศักดิ์สยาม  ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ตอบข้อซักถามในประเด็นเรื่อง 
การต่อสัญญาทางด่วน การเจรจาต่อรองทำให้มูลค่าหนี้ลดลง การขยายระยะเวลาสัญญาทางด่วนการทางพิเศษ
เพ่ือให้ประชาชนใช้ทางด่วนฟรีในวันหยุดนักขัตฤกษ์ ดำเนินการโดยยึดประโยชน์สูงสุดของประชาชนและ 
ความถูกต้องตามกฎหมายและหลักธรรมาภิบาล การไม่ลงบัญชีของการรถไฟแห่งประเทศไทยในที่ดินเขากระโดง 
ซึ่งเป็นข้อพิพาท อยู่ระหว่างกระบวนการพิสูจน์สิทธิ์ การเตรียมการรองรับผู้โดยสารนักท่องเที่ยว ณ ท่าอากาศยาน 
สุวรรณภูมิ ขณะนี้ประเทศไทยได้เปิดประเทศ การเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว 
ในด้านต่าง ๆ การเพ่ิมจำนวนบุคลากรและอุปกรณ์ให้สอดคล้องกับจำนวนเที่ยวบิน โครงการทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมืองสายบางปะอิน - นครราชสีมา การดำเนินการโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มฝั่งตะวันตก เรื่องสัญญา
ระบบตรวจบัตรโดยสารขึ้นเครื่องด้วยตัวเอง CUPPS ในท่าอากาศยาน เป็นท่าอากาศยาน International  
ที่อยู่ในการกำกับดูแลของ AOT มีความมุ่งหวังเป็นศูนย์กลางในการเดินทางของภูมิภาคอาเซียนทั้ง ๔ มิติ  
บก น้ำ ราง อากาศ 
 นายพิพัฒน์  รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตอบข้อซักถาม 
ในประเด็นการเก็บเงินค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวจำนวน ๓๐๐ บาท ประกาศบังคับใช้เป็นระราชบัญญัติเรียกเก็บ 
ใน ๒ อัตรา คือ อัตราทางอากาศท่านละ ๓๐๐ บาท ทางบกท่านละ ๑๕๐ บาท อพท. และกรมการท่องเที่ยว 
มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนถึง ๒๗๒ ชุมชน จัดการอบรมสัมมนาและแนะนำวิธีการต้อนรับนักท่องเที่ยว 
วิธีการบริหารจัดการเมื่อมีนักท่องเที่ยวเข้ามาชุมชน กรณีของนักท่องเที่ยวประเทศจีน การมีความสัมพันธ์ 
ทางการทูตกับประเทศซาอุดิอาระเบีย ทำให้มีนักท่องเที่ยวประเทศซาอุดิอาระเบียและชาวตะวันออกกลาง 
เข้ามาประเทศไทยเพ่ิมข้ึน การเจาะนักท่องเที่ยวทั่วทุกภูมิภาค เน้นในภูมิภาคอาเซียนแลกเปลี่ยนและเดินทาง
ท่องเที่ยวซึ่งกันและกัน การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา เพ่ือให้เกิดการท่องเที่ยวชุมชนและ
เกิดความยั่งยืน ทั้งนี้รายได้จากการท่องเที่ยวของชาวต่างชาติทำให้เกิดการจ้างงานไม่น้อยกว่า ๑๐ ล้านตำแหน่ง  
นำไปสู่เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ๕ ปี 
 นายสุชาติ  ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตอบข้อซักถามในประเด็นเกี่ยวกับการส่ง
แรงงานไทยไปประเทศสวีเดนกับฟินแลนด์เพ่ือเก็บผลไม้ป่า อัตราส่วนแรงงานไทยที่เกิดปัญหากำลังดำเนินการ
แก้ไข การกำหนดอัตราส่วนคนไปทำงานทุกครั้งได้รับการร้องขอจากสถานทูตฟินแลนด์และสวีเดน ตรวจเยี่ยม
บริษัทหรือโรงงานที่อาจหลอกลวงและค้ามนุษย์ กระทรวงแรงงานมีหน้าที่สนับสนุนให้คนทำงาน ไม่ได้สนับสนุน 
ให้คนไทยถูกค้ามนุษย์ การไปพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานของประเทศดังกล่าวในการเจรจาข้อกฎหมาย 
และออกข้อกำหนดต่าง ๆ เพ่ือหาแนวทางการแก้ไขปัญหาแรงงานถูกหลอกลวงและการค้ามนุษย์ต่อไป  
และบางส่วนได้มีการถอนคำร้องแล้ว 



๑๔ 
 

 นายธนกร  วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตอบข้อซักถามในประเด็นกรณี
ของการเช่าตึกของพรรครวมไทยสร้างชาติได้มีการดำเนินการเช่าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และกรณีอดีต สว. 
ที่สมาชิกฯ กล่าวหาไม่ได้มีหุ้นแต่อย่างใด มีเอกสารหลักฐานทุกอย่างชัดเจน ขอยืนยันว่าพรรครวมไทยสร้างชาติ 
ไม่เก่ียวข้องกับผู้ค้ายาเสพติด ทั้งนี้ไม่อาจว่าเจ้าของตึกที่ให้เช่าไปทำอะไรหรือเกี่ยวข้องกับคดีทุจริตอย่างไร 
 พลเอก ชัยชาญ  ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ตอบข้อซักถามในประเด็น
กรณีเรือหลวงสุโขทัย นายกรัฐมนตรีสั่งการให้กองทัพเรือดูแลครอบครัวกำลังพลที่ได้รับผลกระทบให้ดีที่สุด 
การให้สิทธิทายาทได้รับเงินบำเหน็จ ขอพระราชทานยศ และการบรรจุทายาทรับราชการ การตั้งคณะกรรมการ 
สอบสวนถึงสาเหตุที่เกิดขึ้น ดำเนินการค้นหา การช่วยเหลือ รวมทั้งการรับผิดทางละเมิด ให้กองทัพเรือได้
ดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบในระดับกระทรวงกลาโหม 
เพ่ือเร่งรัดดำเนินการให้ทราบถึงสาเหตุที่เกิดข้ึน การซ่อมบำรุง เรือทุกลำมีการซ่อมบำรุงตามแผน ซ่อมคืนสภาพ 
ตามชั่วโมงการใช้งาน ประสิทธิภาพเรือหลวงสุโขทัยได้ซ่อมใหญ่เสร็จส่งมอบเรือมาใช้งานแล้ว มีการตั้งคณะกรรมการ 
อำนวยการในการกู้เรือ พิจารณาแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมดำเนินการให้เกิดความโปร่งใสและเกิดประสิทธิภาพ 
มากที่สุด นโยบายเกี่ยวกับสวัสดิการกองทัพบกดูแลกำลังพลภายใต้หลักธรรมาภิบาล โปร่งใสเป็นไปตามกฎหมาย 
 นายสันติ  พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ตอบข้อซักถามในประเด็นเรื่อง
ระบบส่งน้ำทางภาคตะวันออก กรมธนารักษ์ได้ปฏิบัติตามข้ันตอนของกฎหมายและผลประโยชน์ของประเทศชาติ  
ในการดำเนินการโครงการฯ อีอีซี (EEC) ทั้ง ๓ ท่อ คือ จ้างให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศึกษาความเหมาะสม
แนะนำให้เอกชนเข้าบริหารจัดการท่อส่งน้ำ การคัดเลือกเอกชนไม่น้อยกว่า ๓ ราย ยื่นราคาแข่งขัน และได้
บริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด แทนบริษัท อีสท์วอเตอร์ เป็นผู้บริหารเดิมมาเกือบ ๓๐ ปี ที่ทำให้รัฐได้ประโยชน์ 
ขั้นต่ำ ๒๕,๐๐๐ ล้านบาท เรื่องประชาชนในพ้ืนที่อีอีซีจะต้องจ่ายค่าน้ำเป็นไปไม่ได้ เนื่องจากมีการห้ามบริษัท 
ที่ชนะการประมูลเก็บเกินกว่า ๑๐.๙๘ บาท/๑ ลูกบาศก์เมตร เรื่องการให้เช่าช่วงเป็นความเท็จทั้งสิ้น และประเด็น 
การถือหุ้นในบริษัทอีสท์ วอเตอร์ ของการประปาและการนิคมฯ และขอยืนยันว่าไม่ได้ถือหุ้นในบริษัท วงษ์สยาม 
แต่อย่างใด 

 จึงถือว่าการอภิปรายท่ัวไป ตามมาตรา ๑๕๒ ของรัฐธรรมนูญฯ ได้ยุติลง 
 

เลิกประชุมเวลา ๐๐.๓๕ นาฬิกา ของวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 

กลุ่มงานรายงานการประชุม 
สำนักรายงานการประชุมและชวเลข 


